

Số: /BC-UBND

Tĩnh An, ngày tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi trên địa bàn xã Tịnh An.

Thực hiện Công văn số 672/TCKH ngày 17/10/2024 của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Quảng Ngãi về việc phối hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi; Ủy ban nhân dân xã Tịnh An báo cáo như sau:

1. Công tác chỉ đạo và tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường:

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Tịnh An đưa nội dung công tác bảo vệ môi trường vào Chương trình, Kế hoạch công tác để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hàng năm. Thường xuyên phối hợp với Mặt trận, các Hội đoàn thể xã kiểm tra, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện trồng cây xanh và hoa tại các tuyến đường, khu vực công cộng.

Thực hiện việc treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường nhân Ngày môi trường thế giới.

Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp gây ô nhiễm môi trường, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm về công tác bảo vệ môi trường.

Vì vậy công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã trong thời gian qua đạt được những kết quả tích cực, nhận thức và trách nhiệm tham gia công tác bảo vệ môi trường của người dân ngày được nâng cao; địa bàn không xảy ra các trường hợp vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ môi trường, không phát sinh các điểm nóng về ô nhiễm môi trường.

Được sự quan tâm của cấp trên hàng năm thành phố đều bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường cho địa phương nhằm đảm bảo thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã.

Tổng kinh phí sự nghiệp môi trường của xã Tịnh An được phân bổ trong giai đoạn 2021-2024 là 205 triệu đồng và được UBND xã sử dụng đúng với nội dung, mục đích được quy định; các nội dung chi chủ yếu: Công tác dọn vệ sinh môi trường, công tác tuyên truyền, thu gom, vận chuyển xử lý rác thải.

Việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trong thời gian qua được thực hiện đúng với quy định, nội dung chi đảm bảo đúng theo Thông tư 02/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường, Thông tư 31/2023/TT-BTC ngày 25/05/2023 của Bộ tài chính về sử đổi, bổ

sung một số điều của Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 6/1/2017 và Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

2. Thuận lợi và Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện:

+ Thuận lợi: Được các cấp ủy Đảng, các cơ quan cấp trên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời hướng dẫn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đặc biệt là về chuyên môn, nghiệp vụ; Cơ sở pháp lý về quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ngày càng chặt chẽ như: Luật bảo vệ môi trường năm 2020.

+ Khó khăn: Nguồn nhân lực ở xã còn hạn chế, chưa có cán bộ chuyên môn về quản lý bảo vệ môi trường; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường tại địa phương còn thấp, chỉ mang tính nhắc nhở, vận động, truyền truyền.

3. Đề xuất, kiến nghị: (Không có)

UBND xã kính báo cáo Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Phòng TCKH TP;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
P. CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Anh